

*Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021***THÔNG BÁO****Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy
về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn Thành phố**

Ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Thành ủy họp, nghe Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương; đồng chí Chủ Xuân Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Hà Minh Hải, TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở: Y tế, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố trình bày báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận:

Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 676-BC/BCSĐ ngày 19/8/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Báo cáo số 672-BC/BCSĐ ngày 19/8/2021 về kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 đến 9 và triển khai tiêm vắc xin đợt 10 năm 2021 của Ban cán sự đảng UBND Thành phố; giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các Báo cáo, trong đó lưu ý cần bổ sung đánh giá vai trò của MTTQ, các đoàn thể, nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch để bảo đảm đánh giá toàn diện hơn về kết quả công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Qua thực tiễn kết quả phòng, chống dịch và đánh giá ghi nhận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dư luận nhân dân, các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương quyết định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố trong hai đợt vừa qua (từ 24/7/2021-23/8/2021) để phòng, chống dịch Covid-19 là rất đúng, trúng, kịp thời, bước đầu có hiệu quả và

kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình lây lan dịch bệnh trên địa bàn Thành phố còn nguy cơ cao (những ngày vừa qua số lượng người ra ngoài trong trường hợp không cần thiết còn nhiều; có tình trạng lây nhiễm chéo tại một số khu cách ly tập trung...), bên cạnh đó, một số địa phương giáp ranh, phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh còn diễn biến phức tạp. Do đó, những ngày còn lại trong đợt giãn cách thứ hai công tác phòng, chống dịch của Thành phố còn nhiều việc cần tập trung giải quyết, đòi hỏi các cấp, các ngành phải quyết liệt hơn để đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra kiểm soát tốt, không để dịch lan rộng; đồng thời chủ động chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh ở mức cao hơn. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng cho các khu vực nguy cơ và cho các đối tượng nguy cơ, đồng thời xét nghiệm cho các đối tượng ho sốt tại cộng đồng để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm cần bảo đảm tuyệt đối an toàn, tránh để lây nhiễm chéo và lây nhiễm cho lực lượng chức năng. Siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã và của Thành phố, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố điều phối, phân luồng F0, F1 đảm bảo khoa học, an toàn nhằm nâng cao hiệu quả cách ly và điều trị; kiên định quan điểm không để F1 và F0 tại nhà.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, trung dụng các cơ sở đảm bảo điều kiện làm cơ sở điều trị và các điểm thu dung điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Lắp đặt nâng công suất hệ thống cấp ô xy tại tất cả các bệnh viện của Thành phố và bố trí ô xy tại các điểm thu dung điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đảm bảo yêu cầu điều trị của Thành phố.

3. Siết chặt công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích... nhất là trong dịp Lễ Vu Lan, không để lây lan dịch bệnh.

4. Về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố: Trên cơ sở các quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021, Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội khóa XV và các chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Thành ủy biểu quyết 100% thống nhất theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND

Thành phố về chủ trương để các đơn vị tiếp tục áp dụng hình thức chỉ định thầu trong việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét, tháo gỡ kịp thời.

5. Về tổ chức tiêm vắc xin: Cơ bản đồng tình phương án đề xuất của UBND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ, tiếp tục rà soát, bổ sung tiêm cho các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn, lực lượng quân giáo, phạm nhân, người bị tạm giam trong các trại tạm giam... và phân bổ vắc xin phù hợp.

6. Công tác bảo đảm an sinh xã hội thời gian qua đã được Thành phố triển khai thực hiện tốt. Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và các chính sách của Thành phố. Đồng thời tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời những đối tượng khó khăn khác do ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Huy động các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội. Cố gắng cao nhất với phương châm “không có ai trên địa bàn Thành phố khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ”. Giao Ủy ban MTTQ Thành phố làm đầu mối chủ trì và điều phối các hoạt động an sinh xã hội theo chủ trương của Thành phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn.

7. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương về việc thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo; tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo để phục vụ công tác bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố liên hệ hai địa phương về phương thức hỗ trợ bảo đảm thiết thực.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tuyên truyền về các hoạt động, mô hình, cách làm hay, hình ảnh đẹp, nhân văn trong công tác phòng, chống dịch, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; xử lý nghiêm hành vi đưa tin không đúng sự thật.

9. Về khai giảng năm học mới 2021-2022: Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo việc tổ chức khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh; tổ chức truyền hình trực tiếp và phát thanh trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tại các điểm cầu ở các địa phương.

10. Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa bàn phụ trách, trong đó quan tâm kiểm tra công tác quản lý khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát tại các ngõ ngách, thôn xóm, khu dân cư...

Công an Thành phố đánh giá, phân tích, tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý đối với các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; các đơn vị, tổ chức cấp giấy phép đi đường không đúng quy định; kiểm tra, siết chặt công tác quản lý và cấp phép cho các phương tiện giao thông được phép lưu thông (kể cả xe chuyên dụng) để phục vụ phòng, chống dịch.

11. Về kiến nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến 6h00' ngày 06/9/2021 theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố tại Báo cáo số 676-BC/BCSD ngày 19/8/2021.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDB,
- VP TW Đảng, VP Tổng Bí thư, VP CTN,
- Thường trực TU, Ban Thường vụ TU,
- Đảng đoàn HĐND TP, Ban CSĐ UBND TP,
- MTTQ và các đoàn thể TP,
- Các ban Đảng, VP TU,
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP, VP UBND TP, CA TP, Bộ Tư lệnh TĐ, các sở: YT, TC, CT, XD, LĐTB&XH, TT&TT, GD&ĐT, GTVT, Cục QLTT, BQL các KCN và CX HN,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy TT,
- Lưu TH, VT.

(Đề b/c)

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn